

ผลปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการตรวจสอบพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์)								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : 1.การประชุมแลกเปลี่ยนปัญหาและข้อเสนอแนะร่วมกัน 2.ตรวจติดตามใบอนุญาตผลิต/นำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 3.ตรวจติดตามใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 4.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับผู้ประกอบการในเรื่องการต่ออายุและการขออนุญาตขายอาหารสัตว์ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์								
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อตรวจสอบให้ผู้ผลิตและผู้ขายอาหารสัตว์ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 2.เพื่อให้อาหารสัตว์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายอาหารสัตว์ 3.เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรและผู้ซื้ออาหารสัตว์								
ตอบสนองนโยบาย : ด้านมาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานปศุสัตว์								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหาและข้อเสนอแนะร่วมกัน (ส่วนเพิ่มเติมจากภารกิจปกติ)	ม.ค. 67	1 ครั้ง	ทุกอำเภอในจังหวัด ปทุมธานี	ปศอ.ในพื้นที่ เกี่ยวข้อง	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี	งบปกติ	
2	ตรวจติดตามใบอนุญาตผลิต/นำเข้าอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะ	ม.ค. - ก.พ. 67	10 แห่ง					
3	ตรวจติดตามใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุม เฉพาะ	ม.ค. - ก.พ. 67	70 แห่ง					
4	สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ที่สถานที่ผลิตอาหาร สัตว์	ธ.ค. - ก.พ. 67	52 ตัวอย่าง จากโรงงานผลิต อาหารสัตว์ 7 แห่ง					
5	สรุปรวบรวมผลตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะร่วมกัน	ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ทุกตัวอย่างเป็นไป ตามมาตรฐาน พรบ.อาหารสัตว์						
6	ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับผู้ประกอบการใน เรื่องการต่ออายุและการขออนุญาตขายอาหาร สัตว์ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์บนสื่อเว็บไซต์ (ส่วนเพิ่มเติมจากภารกิจปกติ)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67						
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key success factor) : ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และมีความรู้ความเข้าใจในการรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น มีการบูรณาการในการร่วมการตรวจสอบกับสนง.ปศอ. ทุกอำเภอ								
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : ยานพาหนะและบุคลากรมีจำกัด								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : จัดทำแผนการดำเนินงานและบูรณาการร่วมกับภารกิจด้านอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานในพื้นที่								

